

## จุดเริ่มต้น SBITO LAND (Joystick Click to Win)

พบกับประสบการณ์การเทรดหุ้นในรูปแบบเกม ที่จะทำให้ท่านกลายเป็นเซียนในการลงทุน

ณ โลกปัจจุบัน ผู้คนกำลังประสบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ทำให้รายรับลดลง ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว อีกทั้ง การออมเงินยังคงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันว่า รูปแบบไหนจะสอดคล้องกับชีวิตคนในยุคปัจจุบันที่สุด

หากวันนี้มีทางออก เราขอแนะนำทุกท่านสู่โลกแห่งการออมเงินยุคใหม่ ที่เราจะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจ เรื่องการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่อิสรภาพทางการเงิน และอิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น

เมื่อหันเปรียบเสมือนเกม เมื่อเกมสอนให้เรียนรู้เรื่องการลงทุน เมื่อการลงทุนทำให้คุณมีเงิน จึงทำให้เกิดดินแดนใหม่ขึ้น เรียกว่า SBITO LAND ภายในดินแดน SBITO LAND จะมีแคลนประจำดินแดน 5 แคลน โดยมีสแตงค์คอง 5 ตัว เป็นสัญลักษณ์ประจำแคลน และในแต่ละแคลนจะมีหัวหน้าหรือเรียกกันว่า กัปตันประจำแคลน โดยผู้เดินทางเข้ามาสู่ SBITO LAND ต้องเลือกว่าจะเข้าไปอยู่ในแคลนไหน ได้แก่

1. **แคลนผู้ล่า : The Hunter** (นักเทรดหุ้นสายเกร็งกำไรระยะสั้น เข้าไวออกไว ไม่ได้ต่างอะไรกับสายป่าในเกม MOBA)
2. **แคลนผู้พิทักษ์: The Guardian** (นักเทรดสายถือกัก สายทนรอจังหวะโอกาสเหมาะแล้วค่อยเข้าทำ ไม่ได้ต่างกับสายแท่งในเกม MOBA)
3. **แคลนผู้กล้า: The Braver** (นักเทรดหุ้นสายเทคนิค ดุสถิติ เชิงวิเคราะห์ แล้วค่อยเข้าทำ เหมือนสายยืนเล่นที่คอยดูจังหวะ แล้วเข้าทำ)
4. **แคลนผู้ควบคุม: The Controller**(นักเล่นหุ้นสายขั้นเชิง สายดูสถานการณ์ ดูเทรนด์ของตลาด มันก็เหมือนสายเมจหรือเล่นกลางแหละ เน้นขั้นเชิง ดูจังหวะเกม แล้วค่อยทำ)
5. **แคลนผู้โจรม: The Ranger** (นักเล่นหุ้นสายลงทุนระยะยาว ลงทุนเรื่อยๆ ไม่รีบแต่ได้กำไรแน่นอน เหมือนสายแครี่ในมมเกม MOBA แหละ หายไปทั้งเกมกลับมาอีกที่รวยเลยแล้วค่อยแบกเพื่อน)

เมื่อผู้เดินทางทุกท่านได้เลือกเข้าประจำในแต่ละแคลนแล้ว จะได้รับคู่มือในการสอนและการเรียนรู้เบื้องต้นในการแข่งขัน ในรูปแบบคลิปรวีดีโอ หลังจากนั้นทุกท่านจะต้องทำการแข่งขัน เทรดหุ้นในรูปแบบเกม ภายใต้ชื่อรายการแข่งขันว่า “Joystick Click to Win” เพื่อชิง Top of Clan โดยวัดจากคะแนน %NAV ที่มากที่สุด 2 อันดับแรกของแต่ละแคลน โดยผู้ที่ผ่านเข้าสู่อันดับชิงชนะเลิศนั้น ทุกคนจะได้เข้ารับการอบรม Training ในเรื่องการเทรด การลงทุน จากเหล่า Professor หรือทีมโค้ช และจะได้เดินทางเข้าไปชิงความเป็นที่สูงสุดของการเทรดหุ้น Joystick Click to Win